

Maderla Travel Co., Ltd. / บริษัท มาเดอลา ทราเวล จำกัด  
 19 Soi Raewadee 32, Raewadee Road, Tumbol Taladkwan, Aumphur Muang Nonthaburi,  
 Nonthaburi 11000, Thailand, Tax Identification Number: 0125560022941  
 Permission of Tourism Business License no. 11/10323  
 Tel +6688-3994-592, Call/WhatsApp:+6663-5909-632  
 Line ID: @maderlatravel, e-mail: maderlatravelworld@gmail.com  
 www.facebook.com/maderlatravel, www.maderlatravel.com, IG: maderla\_travel

Contact Admin  
 +66 641464793



## EXCLUSIVE KANSAI

### MAKE MERIT

เที่ยวโต นารา อิเสะ คามาโนะ โดย: โอซาก้า

6 วัน 3 คืน

PREMIUM  
 TOURS2

ราคาไม่รวม  
 บัตรโดยสาร

# Exclusive KANSAI HOLY ROUTE

นำท่านเดินทางสู่เส้นทางศักดิ์สิทธิ์แห่งภูมิภาคคันไซของประเทศญี่ปุ่น  
 ให้ท่านได้สักการะและขอพรตามวัดและศาลเจ้าชื่อดัง  
 ณ เมืองเกียวโต นารา อิเสะ คามาโนะ และโคยะ  
 ซัปปังเต็มวันก่อนกลับที่ โอซาก้า

**10 ท่านออกเดินทาง**

เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2567

6 วัน 3 คืน

ราคา

**64,356.-**

CODE : EJ-KIX-J04

★★★★★

นำท่านเดินทางสู่เส้นทางศักดิ์สิทธิ์แห่งภูมิภาคคันไซของประเทศญี่ปุ่น

ให้ท่านได้สักการะและขอพรตามวัดและศาลเจ้าชื่อดัง

**ณ เมืองเกียวโต นารา อิเสะ คามาโนะ และโคยะ**

ซัปปังเต็มวันก่อนกลับที่ โอซาก้า

มีน้ำแรมอย่างดีบริการบนรถบัสส่วนตัว **1 ขวด**



## รายการทัวร์

วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

พร้อมกันที่ **สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ** ชั้น 4 โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน (**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**)

วันที่สอง สนามบินโอซาก้า – เกียวโต – วัดทอง – วัดน้ำใส – ศาลเจ้าฟูชิมิ – นารา (-/L/D)

เหิรฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ท่านเลือก

ถึง **สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น** (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) **\*\*\*สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ และจับ\*\*\*** หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่**เมืองเกียวโต (Kyoto)** (ระยะทาง 98 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านขอพร ณ **วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji)** หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า**วัดทอง** เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต และยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า "Rokuonji" วัดนี้แต่เดิมสร้างเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกากา โยชิมิสึ (Ashikaga Yoshimitsu) และท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต และวัดคินคะคุจิยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายชายของโชกุนในเวลานั้นสร้างวัดคินคะคุจิหรือวัดเงินขึ้นด้วย วัดคินคะคุจิมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมุมด้านหน้าใกล้กับทางเข้าวัดซึ่งเป็นภาพที่วัดสีทองอร่ามที่มีสวนอยู่โดยรอบเป็นเงาสะท้อนกับน้ำในสระ เป็นมุมที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันเยอะที่สุด อาคารเดิมของวัดนั้นถูกไฟไหม้หลายต่อหลายครั้งในอดีต รวมถึงในช่วงสงครามโอนิน (Onin) ในปี 1950 เกิดสงครามกลางเมืองที่ได้ทำลายสถานที่สำคัญๆ ของเกียวโตไปหลายแห่งรวมถึงวัดแห่งนี้ด้วย และได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1955 ซึ่งอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้

เที่ยง  
บ่าย

🍷 **รับประทานอาหารกลางวัน ณ กั๊ตดาดาร**

หลังจากนั้นนำท่านขอพร ณ **วัดคิโยมิซุ (Kiyomizu temple)** (ระยะทาง 4 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ **วัดน้ำใส** นับเป็นวัดที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับจังหวัดเท่านั้น แต่ยังเป็นวัดที่พูดได้เลยว่าดังที่สุดในญี่ปุ่นก็ไม่ผิด เนื่องจากการที่วัดมีสถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก ซึ่งที่มาของชื่อวัดน้ำใสก็มาจาก



การที่วัดแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอบิโตะไหลผ่านตัววัดนั่นเอง จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวของที่นี่ก็คงไม่พ้น อาคารไม้ขนาดใหญ่ที่แค่การสร้างก็น่าทึ่งแล้ว เพราะการสร้างทั้งหมดนี้ไม่มีการใช้ตะปูใดๆทั้งสิ้น ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สุดยอดเลยจริงๆ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ (Fushimi Inari)** (ระยะทาง 5 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) นำท่านขอพรกับพระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพีชพรรณธัญญาหาร จากนั้นนำท่านสักการะเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมาแจ้งโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจำนวนมากมาย แล้วนำท่านชม **ศาลโทริอิ** ชุมประตูดสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหลเขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูรินางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา



หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักในเมืองนารา ระยะทาง 45 กม.

**ค่ำ** **📍 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร**  
**พักที่** **Smile Hotel Nara หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน**

**วันที่สาม** **นารา – วัดโทไดจิ – อีเสะ – ศาลเจ้าอีเสะ – หินแต่งงาน (B/L/D)**

**เช้า** **📍 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม**  
 นำท่านเที่ยวชมเมือง **นารา (Nara)** (ระยะทาง 2 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง เมืองนาราเคยเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของราชวงศ์ยามาโตะ (300-600) จนกระทั่งเมืองหลวงถูกย้ายในปี 784 ที่เมืองนารามีวัดโทไดจิ ที่มีชื่อเสียงมากจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อโต และมีศาลเจ้าคาซุงะตั้งอยู่ในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณภายในสวนมีกวางอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ส่วนแห่งนี้เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวสนใจสำหรับผู้คน เมืองหลวงเก่าแก่แห่งนี้มีวัดและศาลเจ้ามากมายซึ่งบางแห่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก เช่น วัดโฮริวจิ ซึ่งเป็นวัดไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในช่วงซากุระบานนั้นภูเขาทางตอนใต้ของนารา เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการชมซากุระ นั่นก็คือภูเขาโยชิโนะ ด้านบนเขานั้นสามารถที่จะมองเห็นต้นซากุระหลายพันต้นเรียงรายออกดอกให้ชมอย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม **วัดโทไดจิ (Todaiji) สักการะ ขอปพร หลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara)** (ระยะทาง 3 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี 752 เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศและมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในยุคนั้น เพื่อลดบทบาทและอิทธิพลของวัดตอร์ริบาลลง จึงได้มีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จริงๆแล้วอาคารหลังนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของอาคารดั้งเดิมเท่านั้น ภายในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบุตสึเด็น ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 15 เมตร อีกจุดที่น่าสนใจและเป็นที่ยอมรับอย่างมากก็คือ เสาร์ไม้ยักษ์ ซึ่งฐานขนาดรอบเสาร์นี้มีขนาดเท่ากับรูมุกของหลวงพ่อโต และด้านล่างของเสาร์จะเป็นช่องขนาดใหญ่มาก มีความเชื่อว่าหากใครสามารถลอดผ่านช่องนี้ไปได้ก็จะสามารถตรัสรู้ได้ในชาติหน้า



**เที่ยง** **📍 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**  
**บ่าย** นำท่านเดินทางสู่**เมืองอีเสะ (Ise)** (ระยะทาง 139 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านสักการะ**ศาลเจ้าอีเสะ-จิงงู (Ise Jingu Shrines)** ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนอายุหลายร้อยปี ในเมืองอีเสะชิมะในจังหวัดมิเอะ นับว่าเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนี้เลย ถือเป็นศาลเจ้าชินโตที่มีความเก่าแก่มาเรื่อยๆ เพราะรวมๆแล้วมีอายุราวๆ 2,000 ปีทีเดียว มักจะเป็นที่ที่ชาวญี่ปุ่นมักจะมาสักการะบูชาเทพเจ้าอะมะเตะระซึ โอมิคามิ (Amaterasu) เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งเชื่อกันว่าราชวงศ์ญี่ปุ่นสืบเชื้อสายมาโดยตรง ในทุกๆ 20 ปีจะมีการบูรณะศาลเจ้าโดยให้ทุกอย่างยังคงแบบเดิมไว้มากที่สุด ถือเป็นการถ่ายทอดทั้งความรู้และทักษะของช่างฝีมือรุ่นเดิมให้กับช่างฝีมือรุ่นใหม่ ตำแหน่งของศาลเจ้าจะขยับทุก 20 ปี คือจะมีที่ 2 แปลง 20 ปีแรกจะใช้แปลงหนึ่งและอีก 20 ปีถัดไปจะใช้อีกแปลงหนึ่งสลับกัน



ไป โดยผู้คนที่มาสักการะก็สามารถมาได้ทุกวันเวลา ทุกครั้งที่มาก็จะเจอศาลเจ้าในสภาพที่สมบูรณ์  
ว่าก็ น่ายุคเอโดะชาวญี่ปุ่นจำนวน 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดจะเดินทางมาสักการะศาลเจ้าอิเสะ

ความเชื่อและศรัทธาที่มีต่อศาลเจ้าแห่งนี้มีมาจนถึงปัจจุบัน ชาวญี่ปุ่นว่ากันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ย  
จะต้องได้มาสักการะที่ศาลเจ้าอิเสะ-จึงรู้สึกครั้งเดียวก็ว่าได้ เพียงแต่จะมีข้อห้ามที่ทำอย่างเคร่งครัดว่า  
ด้านในเมื่อเข้าไปจะไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **หินแต่งงาน (Meoto Iwa)** (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
20 นาที) หรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า "Wedding Rocks" ตั้งอยู่ในศาลเจ้าฟูตานิโอะคิตามะ ใน  
เมืองอิเสะชิมะในจังหวัดมิเอะ ชื่อเรียกว่าหินแต่งงานนั้นมาจากการที่เป็นหินธรรมชาติที่มีลักษณะ  
เหมือนกับด้ายมงคลบนศีรษะคู่บ่าวสาวในพิธีแต่งงานนั่นเองละคะ โดยลักษณะของหินนั้นแบ่งเป็น 2  
ก้อนอยู่ริมทะเล ก้อนหนึ่งเล็กอีกก้อนหนึ่งใหญ่ ถูกเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยเชือกฟากเส้นใหญ่ที่เรียก  
**ชิมินาวะ (Shimenawa Rope)** (ซึ่งตามตำนานหมายถึงคู่สามีภรรยา คือ เทพอซานาวิ (Izanagi  
no Okami) และเทพอิซานามิ (Izanami no Okami) ผู้สร้างสรรพสิ่งบนโลกและให้กำเนิดเทพต่างๆ  
อีกมากมาย ส่วนมากคนที่มาส่วนใหญ่จะมาขอพรด้านคู่ครองนี่แหละคะ ไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่รักอยู่แล้ว  
ก็ตาม ใครที่เป็นโสดก็จะมาขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนใครมีคู่อยู่แล้วก็จะขอพรให้รักกันยืนยาวมีความสุข  
ตลอดไป ศาลเจ้าแห่งนี้จึงเป็นที่นิยมของคู่รักคู่แต่งงานในการมาขอพรกันอย่างมาก นับว่าเป็นอีกหนึ่ง  
ที่สาว ๆ นานา มาปักหมุดดูซักครั้งเลยก็เดี๋ยวนี๊



หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักในเมืองคามาโนะ (Kumano)

ค่ำ **๑๐ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร**

พักที่ **Shingu UI Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน**

วันที่สี่ **คามาโนะ – ศาลเจ้าฮอนงูไทชะ – โคยะ – วัคโอะคุโนอิน – วัดคอนโกะบุจิ – โอซาก้า (B/L/D)**

เช้า **๑๑ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม**

นำท่านสักการะ**ศาลเจ้าฮอนงู ไทชะ(Hongu Taisha)** (ระยะทาง 34 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เรียกได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากของเมือง จนติดอันดับ1 ใน 3 ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงของคามาโนะ เป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าคามาโนะกว่า 3,000 แห่งทั่วญี่ปุ่น

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าที่สวยงามอย่างแท้จริง มีประตูโทริขนาดใหญ่มองตรงทางเข้า มีอาคารไม้ อลังดงาม และทุกทิศทางจะพบกับต้นสนซีดาร์และต้นไผ่ปรีศขนาดใหญ่ จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือสัญลักษณ์ของ**นกกาสามขา ยะทะกะระซุ (Yatagarasu)** นกในตำนานอยู่ทุกหนแห่ง

เที่ยง **๑๑ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**

นำท่านเดินทางสู่**เมืองโคยะ (Koya)** (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) นำท่านเที่ยวชม**วัดโอะคุโนอิน (Okunoin)** ตั้งอยู่ในแถบภูเขาโคยะในจังหวัดวาคายาม่า เรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญของนิกายชินกอนอย่างมาก เนื่องจากเป็นวัดที่มีผู้เดินทางมาแสวงบุญจำนวนมากและเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่สำคัญอย่างยิ่งก็เห็นจะเป็น การเป็นที่ตั้งของสุสานของท่านโคโบ-ไดชิหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า คุไค (Kukai) ซึ่งท่านผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้ง ศาสนาพุทธนิกายชินกอน และเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีผู้นับถือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเลย ไม่เพียงแค่นั้นที่ตั้งสุสานของบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ตัววัดเองนั้นก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นภายในวัดนั้นจะมีภาพวาดจิโซ (Jizo) ภาพพระโพธิสัตว์ที่ดูแลคุ้มครองเด็กและนักเดินทาง ที่เชื่อกันว่าหากได้เข้าไปสักการะขอพรจะทำให้สมาชิกในครอบครัวที่ ล่วงลับไปได้มีความสุขในภพหลังความตายไปแล้ว หากเดินไปตามทางของวัดแห่งนี้ก็จะเห็นสุสาน ของเหล่าบุคคลสำคัญทั้งพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงและขุนนางต่างๆเรียงรายอยู่ด้านในมากถึง 2 แสนหลุม แต่จุดที่ถือสาเป็นไฮไลท์ของที่นี่ที่ไม่ว่าใครมาก็ห้ามพลาดเด็ดๆก็เป็นตรงทางเข้าวัดโอะคุโนอิน มี สะพานที่มีชื่อเสียง ชื่อสะพานอิชิโนฮาชิ (Ichinohashi Bridge) เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ ไม่ว่าจะข้ามก็ข้ามไปเลยนะคะหากเค้าเชื่อกันว่าก่อนข้ามทุกครั้งต้องทำการโค้งคำนับก่อนเพื่อแสดงความเคารพแก่ท่านโคโบ-ไดชิ เพื่อแสดงถึงความเคารพและเป็นสิ่งมงคลกับผู้ที่ทำอีกด้วย



ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่วัดคอนโกะบุจิ(Kongobuji) (ระยะทาง 2 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที) เป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมการสร้าง ซึ่งจะมีห้องหลักๆที่จะถูกใช้ในพิธีการสำคัญอยู่เสมออย่าง "ห้องโอฮิโรมะ ( Ohiroma Room)" ความสวยงามของภาพวาดบริเวณประตูนี้ก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดา ประตูภายในห้องเป็นประตูบานเลื่อนแบบญี่ปุ่นและมีการเพ้นท์ภาพวาดลงบนประตู หรือที่เรียกว่า ฟุสุมะ (fusuma) ภาพทั้งหมดถูกวาดโดยท่านคาโนะ ทันยู (Kano Tanyu) ถัดจากห้องนี้ก็จะห้อง "Plum and Willow Rooms" ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาก เนื่องจากภายในห้องนี้เองที่ท่านโทโยโตมิ ฮิเดโยชิผู้ก่อสร้างวัดแห่งนี้ ได้ถูกฆาตกรรมโดยลุงของเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้วัดคอนโกะบุจิ ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1593 โดยท่านโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ (Toyotomi Hideyoshi) เพื่ออุทิศให้กับแม่ของท่านที่เสียชีวิตไปแล้ว และกลายเป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิกายชินกอนในเวลาต่อมา นอกจากตัวอาคารหลักที่มีความน่าสนใจแล้วนั้นยังมีสวนหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอยู่ด้านหลังอาคารที่เรียกว่า "Banryutei Rock Garden" ให้ได้ไปเดินชื่นชมความงดงามแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ผู้เข้าชมสามารถเพลินเพลินกับการนั่งจิบชาและทานขนมบริเวณห้องโถงขนาดใหญ่ที่ปูด้วยเสื่อตาตามิได้ และชมภาพวาดสมัยศตวรรษที่ 20 เป็นภาพดอกไม้ตามฤดูกาลและเรื่องราวชีวิตประวัติของท่าโคโบ ได เรียกได้ว่าเป็นวัดที่ได้ทั้งชื่นชมความงามขอสถาปัตยกรรมพร้อมอนไปกับสวยสวยๆแถมยังได้จิบชาพร้อมขนมแบบญี่ปุ่นแท้ๆอีกด้วย



หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักในเมืองโอซาก้า ระยะทาง 70 กม.

ค่า **๑๑** **รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร**

พักที่ **First Hotel Kansai** **หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน**

วันที่ห้า **โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - ช้อปปิ้งเอาท์เลท - ห้างอ็อน - สนามบินคันไซ (B/-/-)**

เช้า **๑๑** **บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม**

นำท่านชม **ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle)** (ระยะทาง 44 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) **ชมด้านนอก** เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของนครโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวันตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะจากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังย่านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ **ชินไซบาชิ (Shinsaibashi)** (ระยะทาง 4 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ของใช้ของท่านสุขภาพบุรุษและสุขภาพสตรี รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือท่านจะเลือกสนุกกับการช้อปปิ้งแบบสบาย ๆ กระเป๋า ที่ร้าน 100 เยน ที่มีของหลายหลายประเภท ให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือ นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้ามีชื่อของญี่ปุ่น เช่น ห้างไดมารุ







## อัตราค่าบริการ

วันที่เดินทาง	จำนวนเดินทาง	ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน	พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
กันยายน - ธันวาคม 2567	10 ท่านขึ้นไป	64,356	15,500
	4 ท่าน	74,356	15,500

**\*\*เด็ก อายุไม่ถึง 2 ปี (Infant) ราคา 12,000.-\*\***

**ราคานี้รวมค่าทิปไกด์และคนขับแล้ว**

**ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน**

**\* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ \***

**\*\* ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง \*\***

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :** รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวในต่างประเทศ ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8-10 ชั่วโมง มีอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมีคักเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

### อัตราค่าบริการรวม

- ✓ โรงแรมที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
- ✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ
- ✓ ค่าอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ
- ✓ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  - คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับ ผู้เดินทางอายุ 1-75 ปี
  - คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 76 ปีขึ้นไป
  - เด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ไม่สามารถทำประกันการเดินทางได้
  - กรมธรรม์นี้ ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ บิดตานิ ยะลา นราธิวาส
- ✓ ค่าบริการนำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

### อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- × ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ นอกเหนือจากรายการ
- × ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษี
- × ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
- × ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน



- × ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ตามประกาศของสายการบินภายหลังจากวันที่จอง
- × ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

### → เงื่อนไขการจอง และ วิธีการชำระเงิน :

**พาสปอร์ต :** จะต้องมียุคคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

- ★ **มัดจำท่านละ 30,000 บาท** ภายใน 3 วัน หลังการยืนยันการจอง

**ส่วนที่เหลือ ชำระภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง 5**

- ★ **กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน**
  - หากไม่ชำระค่ามัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
  - หากไม่ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ตามที่กำหนดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านและไม่คืนเงิน โดยหักเป็นค่า
    - ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก
    - ค่าบริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
    - ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
    - ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน (กรณีจองบัตรโดยสารเครื่องบินกับทางบริษัทฯ)
  - เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  - หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล
  - ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทวีปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

### → เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เมื่อจองทัวร์ชำระค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก, เลื่อน หรือขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

**หมายเหตุ :** กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ

1. **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่ผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ตามที่กำหนด**
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง



6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น **ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง** มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ และมีค่าใช้จ่ายโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากนี้เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ก่ากับเท่านั้น
11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ข้อปั้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
13. การบริการของรถบัสนำเที่ยวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
14. Tax Refund ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขั้นตอนการแลกภาษีเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทาง ซึ่งต้องไม่ทำให้ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นเดือดร้อน
15. การนำสิ่งของมีค่าที่ซื้อจากต่างประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎข้อบังคับที่ละเอียด และนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของศุลกากรไทยโดยละเอียด
16. บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการติดต่อที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนการเดินทางจากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางตามรายการทัวร์เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือข้อจำกัดในการให้บริการของสายการบิน ที่พัก ร้านอาหาร บริษัทรถที่ให้บริการระหว่างเดินทาง บริษัทรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ